

*Kiến Xương, ngày 26 tháng 4 năm 2024*

## **THƯ NGỎ**

### **Về việc tham gia Lễ hội truyền thống Đền Đồng Xâm năm 2024**

Đền Đồng Xâm và Đền Tổ (Thờ cụ Nguyễn Kim Lô) xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng Di tích lịch sử Quốc gia năm 1990. Đây là công trình nghệ thuật khắc gỗ, kim loại, đắp vẽ của Việt Nam thời Nguyễn với nét kiến trúc văn hoá cổ xưa. Đền Đồng Xâm là nơi thờ Đức Thánh Triệu Vũ Đế và Trình Thị Hoàng Hậu; Đền Tổ là nơi thờ cụ tổ nghề chạm bạc Nguyễn Kim Lô - người đã có công truyền dạy cho nhân dân tổng Đồng Xâm nghề chạm bạc cao quý.



Hàng năm, lễ hội Đền Đồng Xâm được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 01/4 đến ngày 03/4 âm lịch. Lễ hội là dịp các phường bạc ở khắp nơi trong cả nước về lễ cụ Nguyễn Kim Lô và đem sản phẩm bày cáo yết tổ nghề. Đặc biệt, lễ hội năm 2024 sẽ diễn ra trọng thể và quy mô với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của quê hương: Hội thi bơi chải truyền thống; trưng bày sản phẩm của làng nghề kim hoàn (Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu “Làng nghề tiêu biểu Việt Nam”), sản phẩm được các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Quốc gia chế tác; hầu đồng diễn xướng; múa rối nước; triển lãm sản phẩm OCOP và các sản phẩm truyền thống của huyện Kiến Xương được tổ chức từ ngày 08/5-10/5/2024 khai mạc từ 8h00’ ngày 08/5/2024 (*ngày 01 tháng 4 năm Giáp Thìn*) tại Đền Đồng Xâm, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương.

Ban tổ chức lễ hội Đền Đồng Xâm trân trọng kính mời Nhân dân, các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, con em quê hương Kiến Xương và du khách thập phương về dự, phát tâm công đức đóng góp sức người, sức của, hỗ trợ kinh phí để giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về: Ban tổ chức lễ hội đền Đồng Xâm; hoặc chuyển khoản về tài khoản của UBND xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương qua số tài khoản 128000126964 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam./.

***Trân trọng cảm ơn!***



**TM. BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Nguyễn Văn Niết**